



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 2 เมษายน 2565

เรื่อง	สื่อ
1. ทูเรียน-มังคุด 'ก.เกษตร' ไลฟ์ ขายในลาซาต้า	ไทยรัฐ (กรอปปาย)
2. เกษตรกรไทยน้ำตาตกในโดนหลอกขาย ต้นพันธุ์ "โกโก้" "ปุยแพง-มะม่วงถุก...ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา	ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
3. มหกรรมยางพารา'64 ปั่นนวัตกรรมพืชส่งออก 8 ล้านล้าน	ประชาชาติธุรกิจ
4. "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุม..."	ข่าวสด
5. หนุนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางตลาด	แนวหน้า
6. คอลัมน์: รอบรู้เรื่องอาหาร: สัตวแพทย์ ย้ำเนื้อไก่ไทยมาตรฐานสูง ปลอดภัย...	ประชาชาติธุรกิจ
7. กยท.ทุ่ม2หมื่นล.ชดเชย'ดอก' ช่วยผู้ประกอบการยางพารา เปิดยื่นขอใช้สิทธิถึง...	มติชน
8. คอลัมน์: งานคั้นคน คนคั้นงาน: Smart Farmer ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้เกษตรกรไทย...	เดลินิวส์
9. กรมชลประทานพัฒนาแหล่งน้ำ582โครงการสนองพระราชดำริกรมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	แนวหน้า
10. สกัดสินค้าปรับขึ้น'พาณิชย์'เรียกผู้ผลิตมาหารือสัปดาห์หน้า	แนวหน้า
11. พาเหรดขึ้น แก๊ส-หมู-ไก่ยัน'กาแฟ'	ข่าวสด
12. แปรรูปมะม่วงตากเกรด	ข่าวสด (กรอปปาย)

ทูเรียน-มิ่งคุด 'ก.เกษตร' ไลฟ์ ขายในลาซาต้า

กระทรวงเกษตรฯ จับมือพันธมิตรจัดมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ราชาและราชินีแห่งผลไม้ไทย เมื่อวันที่ 31 มี.ค. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการส่งเสริมการบริโภคผลไม้ช่วงฤดูกาลออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพิ่มช่องทางการซื้อขายสินค้าเกษตรทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ภายในปี 2565 ได้มีแนวทางขยายความร่วมมือต่อเนื่อง เตรียมบุกตลาดออนไลน์ในรูปแบบไลฟ์สด จัดมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์จำหน่ายทูเรียนและมิ่งคุด ราชาและราชินีแห่งผลไม้ไทย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้สั่งซื้อผลผลิตคุณภาพดีจากสวนเกษตรกร โดยตรงในราคาที่เหมาะสมและคำนึงคุณภาพมาตรฐานของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวไว้ว่า ได้หารือระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทลาซาต้า ประเทศไทย จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เตรียมแนวทางจัดกิจกรรมแคมเปญครั้งนี้ขึ้น จะคัดเลือกสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มแปลงใหญ่ ที่มีผลผลิตทูเรียนและมิ่งคุดได้คุณภาพมาตรฐานเข้าร่วมแคมเปญบนแพลตฟอร์มของลาซาต้า ขณะที่สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะร่วมกระจายสินค้าเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรม และ อ.ต.ท. จะร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในครั้งนี้ด้วย มีไปรษณีย์ไทยและเคอรี่ร่วมสนับสนุนการขนส่งในอัตราพิเศษตลอดแคมเปญ จะแถลงข่าวรายละเอียดกิจกรรมให้ทราบอีกครั้งในเดือน เม.ย.นี้ และจะเริ่ม Kick off ไลฟ์ครั้งแรกในเดือน พ.ค.-มิ.ย.65 เป็นช่วงผลผลิตทูเรียนและมิ่งคุดออกสู่ตลาด

เกษตรกรไทยน้ำตาตกในโดนหลอกขาย ต้นพันธุ์ “โกโก้” “ปุ๋ยแพง-มะม่วงถูก-ทุเรียนล้น”



หลังจาก “โกโก้” ถูกดันเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ภาครัฐหนุนปลูกโกโก้ เกษตรกรเริ่มหันมาเพาะปลูกกันมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็เกิดกรณีการตั้งบริษัทหลอกขายต้นพันธุ์โกโก้โดยไม่ทำตามสัญญาฉบับซื้อ ทำให้โกโก้กำลังจะล้นตลาด รวมทั้งสถานการณ์ราคาผลไม้ไทย “ทุเรียน” ที่กำลังจะออกสู่ตลาดหลายหมื่นกิโลฯ แต่ปีนี้กลับไร้เงานายทุนชาวจีนติดต่อซื้อเหมาสวนเหมือนกับปีที่ผ่านมา มา เจกเช่นเดียวกับ “มะม่วง” ที่มีปัญหาไปในการทำงานเดียวกัน ขณะที่ราคา “ปุ๋ย” กลับแพงเอาๆ

ประเด็นแรก ว่าด้วยสถานการณ์ปัญหาของพืช “โกโก้” ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าโกโก้เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาด ให้เป็นสินค้าสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดโลกสูง ส่งออกยุโรป ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ อีกทั้งเป็นพืชทางเลือกชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกเป็นพืชทดแทน

และเป็นพืชแซมในสวนผสม เป็นพืชที่ดูแลง่าย เจริญเติบโตเร็ว ทนแล้ง และให้ผลผลิตสูง

ย้อนกลับไปช่วงปี 2563 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนการบริหารนโยบายอาหารแห่งอนาคต (Future Food) และพืชแห่งอนาคต (Future Crop) โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคเกษตรกร พร้อมกับกำหนดให้ “โกโก้เป็นหนึ่งในพืชแห่งอนาคต” มีการนำร่องโดยการส่งเสริมการผลิตโกโก้ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายใต้พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 เพื่อคุ้มครองเรื่องการค้าที่เป็นธรรมระหว่างเกษตรกร และภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูป การวิจัยพัฒนา และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center

: AIC) เช่น อาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และอื่นๆ

ทั้งนี้ ก.เกษตรฯ มองว่าโกโก้เป็นพืชแห่งอนาคตเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มีการพัฒนามากกว่า 30 ปี โกโก้เป็นโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น จึงหนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาสู่พืชแห่งอนาคต ซึ่งมีการลงทุนครั้งเดียวอย่างโกโก้ที่มีอายุยาวถึง 60 ปี โดยไม่ต้องใช้แรงงานมาก และผลผลิตออกทุกเดือน

นอกจากนี้ ยังมอบหมายนโยบายกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในการส่งเสริมปลูกโกโก้ เนื่องจากจะมีสวนยางที่หมดอายุประมาณ 200,000 ไร่ต่อปี เพื่อเป็นการทดแทนการนำเข้า ซึ่งตัวเลขล่าสุดไทยมีการนำเข้าโกโก้ผงและช็อกโกแลต ปีละ 4-5 หมื่นตัน มูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท ตลอดจนมีเป้าหมายที่จะผลักดันประเทศไทยเป็นฮับโกโก้และช็อกโกแลตแห่งอาเซียน และมีการทำเกษตรกรพันธสัญญากับบริษัทโกโก้

และในปีเดียวกันมีเสียงสะท้อนของเกษตรกรในภาคใต้ออกมาเตือนพืชเศรษฐกิจกระแสแรง อย่าง "โกโก้" ว่ามีกลุ่มฉวยโอกาสหลอกขายต้นพันธุ์โกโก้ที่ไม่ได้คุณภาพ มีหลายบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ แต่ไม่ได้จดทะเบียนสายพันธุ์ แสดงความกังวลว่าปลูกแล้วอาจไม่มีตลาดจำหน่าย ปลูกแล้วจะไต่ต้นไม่มีคุณภาพ ขณะที่การประชาสัมพันธ์ของรัฐยิ่งทำให้โกโก้เป็นพืชผลที่เกษตรกรมีความตื่นตัวหันมาปลูกกันมากขึ้น

กระทั่ง ปี 2565 มีรายงานข่าวโกโก้พืชเศรษฐกิจที่ถูกจับตามอง กำลังล้นตลาด ขายไม่ออก เกษตรกรถูกหลอกขายต้นพันธุ์ เกิดกรณีบริษัทไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเกษตรกร ไม่รับซื้อผลผลิต กำลังเป็นปัญหาที่รอการแก้ไขอย่างเป็นทางการและยั่งยืน

โดยปัญหาดังกล่าวสะท้อนผ่าน "จัน ลั่นทุ่ง" ทางเว็บไซต์ <https://www.ejan.co/> เป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรในแถบภาคอีสาน ออกมาตัดพ้อว่ารัฐประโคมข่าวโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจแค่สร้างภาพเท่านั้น สิ่งที่บ้านเจคือโดนหลอกขายต้นพันธุ์ เกิดกรณีนายทุนตั้งบริษัทมาเพื่อขายต้นกล้า โดยมีแรงหนุนจากกลุ่มข้าราชการในท้องถิ่นเข้าไปชักชวนส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกโกโก้ โดยให้คำมั่นว่ามีโรงงานรองรับหากมีผลผลิต แต่สุดท้ายโดนทิ้งไว้กลางทาง

สำหรับ "โกโก้" พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ ก.เกษตรฯ ดันสุดลิ้มชิมประตุ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ก.เกษตรฯ จะกอบกู้สถานการณ์อย่างไร เกษตรกรไทยจะล้มตาอ้าปากจากการปลูกโกโก้พืชเศรษฐกิจตัวนี้ได้จริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม โกโก้สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าได้หลากหลายประการสำคัญเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องสร้างกลไกผลักดันให้โกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างครบวงจร

ประเด็นต่อมา สถานการณ์ราชาผลไม้ไทย "ทุเรียน"

จ่อล้นตลาด เสียงสะท้อนจากเจ้าของสวนทุเรียนในภาคตะวันออก เร็วๆ นี้จะต้องตัดทุเรียนขายสู่ตลาดไม่ต่ำกว่า

20,000 กก. ทว่า ยังไร้เงาพ่อค้าคนกลางชาวจีนที่เข้ามาติดต่อซื้อเหมาสวนเหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งที่ชาวสวนทุเรียนวิตกกังวลคือ ปัญหาเรื่องการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีน

นางนุชชา นาคพิพัฒน์ นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก เปิดเผยว่าเกษตรกรมีความกังวลผลกระทบจากนโยบาย Zero Covid ของจีน ซึ่งอาจทำให้การส่งออกทุเรียนมีปัญหา โดยต้องเพิ่มช่องทางตลาดใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ทางด้านผู้ประกอบการพยายามยกระดับโรงคัดบรรจุให้เป็น GMP Plus เพื่อให้มั่นใจ แต่ผู้ส่งออกก็ต้องเตรียมแผนรองรับกรณีที่ไม่สามารถส่งไปจีนได้ ต้องหาตลาดอื่นทดแทน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และลาว พร้อมกับกระตุ้นการบริโภคในประเทศ รวมทั้งใช้การขนส่งทางเรือ หรือทางรถไฟ เพื่อระบายผลผลิต

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยอมรับว่าสถานการณ์การส่งออกทุเรียนจากภาคตะวันออกไปยังประเทศจีนในปี 2565 ไม่ได้เหมือนปีก่อนๆ ส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยเรื่องผลผลิตทุเรียน โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งปลูกรายใหญ่ที่ในปี 2565 นี้มีผลผลิตมากถึง 740,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 600,000 ตัน ซึ่งปริมาณผลผลิตที่มีมากอาจก่อให้เกิดปัญหาล้นตลาด และอีกปัจจัยคือปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ประเทศจีนประกาศมาตรการปิดเมืองทั้งในเขตเมืองใหญ่ ปักกิ่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนของไทยไปจีนที่มากถึงร้อยละ 80 ที่อาจตกค้างเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ปี 2564 ที่ผ่านมา ไทยมีความพยายามทดสอบส่งทุเรียนแช่แข็งไปทางเรือแต่พบว่ามีสินค้าตกค้างอยู่มากกว่า 1,000 ตูเช่นกัน เบื้องต้นกรมวิชาการเกษตรวางแผนทางรับมือปัญหาทุเรียนล้นตลาด จับมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตลาดนัดเกษตรกรเพื่อสนับสนุนให้คนไทยหันมาบริโภคทุเรียนมากขึ้นภายใต้ราคาที่เป็นธรรม เพื่อช่วยระบายผลผลิตของเกษตรกร

สำหรับการแก้วิกฤตทุเรียนไทยของรัฐบาล โดย **น.ส.รัชดา ธนาดิเรก** รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่ารัฐบาลได้หารือกับทางจีน โดยขอให้ส่งไทยที่ผ่านกระบวนการยอมรับหลักสูตรล้างปลอดโควิด-19" มี GMP Plus รับรอง สามารถผ่านด่านจีนได้โดยไม่ต้องเปิดทุกตู้ ส่วนการขนส่งบนเส้นทางรถไฟจีน-ลาวโดยการปิดตู้ที่ประเทศลาว และส่งไปคุนหมิงโดยไม่ต้องแวะตรวจที่ด่าน묘ฮาน เพื่อให้สามารถส่งทุเรียนทางรางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2565 รวมทั้ง เสนอให้ด่านมี Green Lane สำหรับผลไม้ไทยเป็นการเฉพาะ

ขณะที่ผลไม้ตัวถัดมาคือ "มะม่วง" ก็ตกอยู่ในสภาพไม่ต่างกัน โดยปีนี้ราคามะม่วงตกต่ำ

เป็นอย่างมาก ทำให้ชาวสวนต้องประสบกับความยากลำบากเนื่องจากได้รับผลกระทบทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม ผลผลิตไม่ดี พอมาปีนี้พอจะได้ผลผลิตบ้างก็มาพบกับปัญหาโรคตาตอกซ้ำอีก ขณะที่ผลผลิตมีตำหนิพ้อค้ำ แม่ค้าคนกลางที่รับซื้อก็ไม่เอา ต้องคัดแยกทิ้ง สวนทางกับราคาข้าวของอุปโภคบริโภคที่แพงไปหมด ทั้งราคาน้ำมันพุ่งสูง ราคาปุ๋ยยาข้าวสารแพงขึ้นทุกวัน

ยกตัวอย่างเช่นที่ตลาดกลางรับซื้อชายมะม่วง ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เกษตรกรชาวสวนมะม่วงในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง และ จ.สิงห์บุรี ได้รับความเดือดร้อนหนักหลังจากราคามะม่วงปี 2565 ตกต่ำ ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อ โดยทั้งในพื้นที่ 3 จังหวัด ชาวสวนปลูกสวนมะม่วงหลายสายพันธุ์ เช่น เขียวเสวย น้ำดอกไม้ ฟ้ายัน โขคอนันต์ เตือนแก้ว เป็นต้น

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ณ ปัจจุบัน มะม่วงเขียวเสวย ราคา กิโลละไม่ถึง 10 บาท น้ำดอกไม้ราคา กิโลกรัมละไม่ถึง 5 บาท และมะม่วง มั่นเดือน 9 ราคา กิโลกรัมละ 1-2 บาท แต่ก็ยังไม่มีพ่อค้ามารับซื้อ

ด้าน นายวัฒนศักดิ์ เลือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สำหรับแนวทางการบริหารจัดการสินค้ามะม่วง ในปี 2565 เพื่อรองรับผลผลิตที่จะออกมากในช่วงเดือน เม.ย. 2565 ในแหล่งผลิตสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ลำพูน สุโขทัย ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี พิจิตร นครราชสีมา กรมได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในแหล่งผลิต ดำเนินมาตรการกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิต โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการ กิโลกรัมละ 3 บาท ปริมาณผลผลิตมะม่วงเป้าหมาย รวม 14,900 ตัน

นอกจากนี้ มีแผนที่จะดำเนินการเปิดจุดจำหน่ายผ่านรถโมบาย การเคหะฯ ทางท้องถิ่น และนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต โดยมีเป้าหมายรับผลผลิตมะม่วงในช่วงเดือน เม.ย. 2565 ปริมาณไม่น้อยกว่า 8,000 ตัน ซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้ จะช่วยรักษาเสถียรภาพราคามะม่วงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดฤดูกาลผลิต

อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่า ความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยจะถูกซ้ำเติมจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทำให้ "ปุ๋ย" มีราคาแพงขึ้น โดยสถานการณ์ราคาขายส่งปุ๋ยเคมีภายในประเทศเดือน มี.ค. 2565 ยังคงปรับตัวสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก ซึ่งปัจจุบันแม่ปุ๋ยเคมีสูตรสำคัญที่เกษตรกรไทยใช้มากในตลาดโลก ได้ปรับขึ้นจากปีก่อนเกิน 100% ได้แก่ ยูเรีย 46-0-0 เพิ่มจากปีก่อน 360 ดอลลาร์ต่อตัน เป็น 1,000 ดอลลาร์ต่อตัน แอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 เพิ่มจากปีก่อน 180 ดอลลาร์ต่อตัน เป็น 400 ดอลลาร์ต่อตัน หรือเพิ่มขึ้น 122% ฟอสเฟต 18-46-0 เพิ่มจากปีก่อน 570 ดอลลาร์ต่อตัน

เป็น 1164 ดอลลาร์ต่อตัน หรือเพิ่มขึ้น 104% โพแทสเซียม 0-0-60 ขึ้นจากปีก่อน 256 ดอลลาร์ต่อตัน เป็น 750 ดอลลาร์ต่อตันหรือเพิ่มขึ้น 193% ที่สำคัญคือ คาดว่าสถานการณ์ดังกล่าว



จะต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ซึ่งเป็นช่วงเพาะปลูกของไทย

โดยปุ๋ยยูเรียเป็นผลิตภัณฑ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ ต้องพึ่งพาการนำเข้า ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ และราคาอิงกับตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามราคาน้ำมันตลาดโลก โดยไทยมีการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ 5 ล้านตันต่อปี โดยนำเข้าจากจีนเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 1.09 ล้านตัน รองลงมาเป็นซาอุดีอาระเบีย 7.2 แสนตัน รัสเซีย-เบลารุส 7.1 แสนตัน โอมาน 3.67 แสนตัน เกาหลี 3.32 แสนตัน แคนาดา 3.27 แสนตัน

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ที่เป็นผู้ควบคุมราคาขายก็ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยกรมการค้าภายในยอมรับว่า ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นมากถึง 36-49% เมื่อเทียบกับปี 64 หรือเกือบ 100% เมื่อเทียบกับปี 63 จากผลของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้น และสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ทำให้แหล่งผลิตปุ๋ยเคมีใหญ่ทั้ง 2 แหล่งได้รับผลกระทบจากสงคราม อีกทั้งไทยเป็นประเทศผู้นำเข้าปุ๋ยเคมีเกือบ 100% หรือปีละกว่า 5 ล้านตัน โดยมีแหล่งนำเข้าสำคัญคือ ตะวันออกกลาง จีน รัสเซีย แคนาดา ฯลฯ ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการหารือกับผู้ประกอบการ



ปุ๋ยเคมีของไทย เพื่อพิจารณาสถานการณ์การผลิต และจำหน่าย รวมถึงพิจารณาการปรับขึ้นราคาขายปุ๋ยเคมีในประเทศตาม ที่ผู้ค้าร้องขอว่า หากจะอนุญาตให้ปรับขึ้นราคาขายปุ๋ยเคมี กรมยืนยันว่า จะพิจารณาให้เป็นรายๆ ไป เพราะแต่ละรายมี ต้นทุนแตกต่างกัน ไม่ใช่อนุญาตให้ปรับขึ้นเท่ากันหมด หรือ ให้ปรับขึ้นได้ทุกราย

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช นายกสมาคม การค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กล่าวว่า แม้กระทรวง พาณิชย จะอนุญาตให้ปรับราคาและกระตุ้นให้นำเข้าได้ แต่ ไม่แน่ใจว่าจะสามารถไปแข่งขันสั่งซื้อแม่ปุ๋ยเคมีกลับเข้ามา ทันฤดูเพาะปลูกที่กำลังจะเริ่มหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมา ราคา ปุ๋ยก็แพงขึ้นอยู่แล้ว และพอเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน ก็ยิ่ง ข้ำเติมให้ราคาแม่ปุ๋ยพุ่งขึ้นไปอีก ที่สำคัญหลายประเทศ เช่น จีนก็มีการสั่งห้ามส่งออกปุ๋ย อีกหลายประเทศก็มีการเก็บสต็อกไว้ สำหรับเพิ่มความมั่นคงในการผลิตอาหารภายในประเทศ

ถึงตรงนี้ จะเห็นได้ว่า สถานการณ์ของ "เกษตรกร ไทย" ในป็นี้นำเป็นห่วงจริงๆ ■

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: เสาร์ 2 - อังคาร 5 เมษายน 2565

ปีที่: 44

ฉบับที่: 5450

หน้า: 1(ขวา), 3

Col.Inch: 93.61

Ad Value: 126,373.50

PRValue (x3): 379,120.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: มทกรรมยางพารา'64 ปั่นนวัตกรรมพีชส่งออก 8 ล้านล้าน

3 มทกรรม ยางพารา'64

ปั่นนวัตกรรม
พีชส่งออก 8 ล้านล้าน



มหกรรมยางพารา'64

ปั่นนวัตกรรมพีชส่งออก 8 ล้านล้าน



สาคายางเพิ่มสูงขึ้นในรอบ 9 ปี เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา จากความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่ากำลังการผลิต ผลพวงจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยภาพรวมการส่งออกยางไทยในช่วง 2 เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ.) 2565 มีมูลค่าถึง 8.54 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.91% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกที่ขยายตัวแทบทุกตลาด ทั้งสหรัฐ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม และมาเลเซีย

ความคึกคักของตลาดยางในช่วงออกสตาร์ท ทำให้แม่ทัพยางทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จนครศรีธรรมราช และบริษัทคาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ต้องตีเหล็กต้อนร้อน ผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนา ยางพารา หัวใจหลักการส่งออกไทย โดยเร็ว ๆ นี้ จะมีการจัด “มหกรรมยางพารา 2564 : นครแห่งนวัตกรรมยางพารา” ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2565 ณ สนามการยางแห่งประเทศไทย

อ.ช่วงกลาง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งในปีนี้แนวคิดจะเน้นการโชว์ศักยภาพไทยศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมแปรรูปยางพาราโลก และมีการเปิดเวทีเจรจาธุรกิจ **จุดแข็งไทยแชมป์โลกผลผลิตยาง** เป็นที่ทราบกันดีว่า ไทยขึ้นชื่อเป็นแชมป์ผลผลิตยางพาราโลก จุดสำคัญปีนี้ไทยจึงต้องเร่งผลักดัน “ยุทธศาสตร์ยาง” รวมถึงดำเนินมาตรการเชิงรุกต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม **นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ตรวจราชการ**

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: เสาร์ 2 - อังคาร 5 เมษายน 2565

ปีที่: 44

ฉบับที่: 5450

หน้า: 1 (ขวา), 3

Col.Inch: 93.61

Ad Value: 126,373.50

PRValue (x3): 379,120.50

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: มทกรรมยางพารา'64 ปั้นนวัตกรรมพืชส่งออก 8 ล้านล้านบาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ 323 ล้านไร่ 149 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม “ยางพารา” ครอบคลุมพื้นที่กว่า 24.76 ล้านไร่ เกษตรกร 1.83 ล้านราย มีผลผลิตมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ปริมาณ 4.4 ล้านตัน หรือ 38.2% รองลงมา ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน มาเลเซีย อินเดีย ซึ่งถือว่าเอเชียครองพื้นที่ยางพาราโลกถึง 93% และแม้ทั่วโลกเผชิญโควิด-19 ไทยยังสามารถส่งออกมากกว่าแสนล้านบาท และราคายางมีแนวโน้มสูงต่อเนื่อง ซึ่งมากกว่าราคาประกัน 60 บาทต่อ กก. ผ่าน 5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย ปฏิรูปภาคเกษตร ที่เน้นการตลาดนำการผลิต เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ BCG model ขณะทีนโยบายเชิงรุกปีนี้ คือการปรับมิติเพิ่มตลาดใหม่ ๆ ประสานสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ทูตเกษตร จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (EU) ร่วมกับทูตพาณิชย์สร้างโมเดลเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ติดตามการแข่งขันทางการค้า นำเข้า ส่งออก สร้างโอกาสการลงทุน

โดยตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งตลาด (market share) ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิด พร้อมแผนพัฒนายางพาราไทย 7 กลยุทธ์สู่ศักยภาพใหม่ ได้แก่ 1.การยกระดับมาตรฐาน GAP FSC GMP 2.การประกันรายได้ ใช้ระบบประมูลออนไลน์และตลาดกลางซื้อขายล่วงหน้า ส่งมอบจริงมาเป็นกลไกใหม่ 3.การยกระดับด้วย AIC และ กยท.สร้างนวัตกรรมสู่การผลิตที่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 4.กยท.และเอกชน เช่น ศรีตรังฯ ต้องยกระดับอัปเกรดองค์กรสู่ global player 5.พัฒนาวิสาหกิจยางพาราสู่ SMEs เกษตร 6.ส่งเสริมเชิงรุกอุตสาหกรรมน้ำยางชั้น อาทิ Rubber Valley Rubber City SEC EEC และ 7.สร้างเครือข่ายทุกหน่วยงาน ที่ไม่ใช่ภาครัฐและภาคเอกชนเหมือนในอดีต แต่จะพัฒนาแบบคู่ค้าและคู่ขา ไม่ใช่คู่แข่ง โมเดล win-win

ปั้น Rubber Valley อาเซียน

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า ราคายางปีนี้มีแนวโน้มดี ต่อเนื่องสูงกว่าราคาประกัน และไม่จำเป็นต้องใช้งบรัฐบาลเข้ามาชดเชยงวดที่ 5 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายที่จะสิ้นสุด มีค.นี้ ด้วยจุดแข็งผู้ผลิตโลก จึงมุ่งเน้นโอกาสเพิ่มมูลค่านำมาสู่การยกระดับมาตรฐานจัดการสวน ซึ่งจะสร้างอำนาจการต่อรองแข่งขันทางการค้า

โดยจัดการคาร์บอนเครดิตที่เป็นวาระโลกจะมีสวนผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตอบโจทย์เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายในปี พ.ศ. 2573 ดังนั้น จ.นครศรีธรรมราช ได้รับมาตรฐานการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน 1 หมื่นไร่ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน FSCTM เป็นแปลงแรกของไทย จึงเหมาะสมที่จะเป็น rubber valley ของไทยและอาเซียน ผ่านเกษตรกรที่เป็น smart farmer ผลิตน้ำยางสด ผลิตยางดิบ ยางแผ่นรมควัน ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งเปิดซื้อขายยางผ่านแอปพลิเคชัน Rubberway เชื่อมบึงกตาตา อนาคตพื้นที่แห่งนี้จะเป็นต้นแบบ rubber innovation เปิดให้ startup เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้

“แนวโน้มราคายางปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากความต้องการใช้ยางมากกว่ากำลังการผลิต ผลผลิตยางทั่วโลกอยู่ที่ 14,544 ล้านตัน หากเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 5 ความต้องการใช้ยางจะพุ่งสูงขึ้นถึง 14,822 ล้านตัน ต่อไปยางจะขาดตลาด ดังนั้น การผลักดันดังกล่าวจะสามารถรักษาราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ”

ปีมีรายได้สวนยางหมื่นล้านต่อปี

นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า นครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกยางจำนวนมาก 1.8 ล้านไร่ มีตลาดยางพารา มีศักยภาพครบทุกมิติ วัตถุประสงค์น้ำยางที่ดีที่สุดอยู่ในพื้นที่ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจปีละหมื่นล้านบาท อ.นาบอน มีโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราประเภทโรงงานผลิตน้ำยางชั้น โรงงานผลิตยางแผ่น และโรงงานผลิตยางแผ่นอบแห้งที่มีทุนจดทะเบียน

เกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป ถึง 5 แห่ง โดยรับซื้อน้ำยางเกษตรกรเพื่อแปรรูปส่งออก และอยู่ระหว่างพัฒนา smart city ผ่าน 3 E (economic energy environment) สอดคล้องพลังงานทดแทน

นายมงคลชัย สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เกษตรกรผู้ปลูกคือหนึ่งในกลุ่มคนที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตอย่างมาก การจัดงานมหกรรมยางพาราจะยังช่วยเน้นความสำคัญของอุตสาหกรรมยางพาราที่มีต่อเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างมาก คาราบาวจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวงานนี้

สำหรับมหกรรมยางพารา 2564 : นครแห่งนวัตกรรมยางพารา ปีนี้คาดว่า จะมีผู้ร่วมชมงาน 2 แสนคน สร้างรายได้สะพัดกว่า 10 ล้านบาท ไฮไลต์ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมยางพารา อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางกันล้อ (stopper) จากบริษัท เอส เค โพลีเมอร์ จำกัด ระดมแปรรูปยางเป็น “ยางกันล้อรุ่นพิเศษของพีทีทีโออาร์ ให้บริษัทในเครือ ปตท. เพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศ เพิ่มรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เปิดตลาดส่งมอบยางจากผู้ซื้อขายต่างประเทศ

“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่” กรมส่งเสริมการเกษตร กำสำเร็จทั้งกำจัดต้นเป็นโรค จ่ายเงินชดเชย และสนับสนุนพันธุ์สะอาดทนทานโรค

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โรคใบด่างมันสำปะหลัง ถือเป็นศัตรูพืชอุบัติใหม่ที่ได้เข้ามาสร้างความเสียหาย ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเป็นอย่างมาก พบการระบาดครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2559 ที่ประเทศเวียดนาม และกัมพูชา สำหรับประเทศไทย พบการระบาดครั้งแรก ในปี 2561 โดยกรมวิชาการเกษตรรายงานว่า พบโรคใบด่างมันสำปะหลังระบาดที่จังหวัดปราจีนบุรี สุรินทร์ และศรีสะเกษ จากนั้นการระบาดขยายตัวเป็นวงกว้าง กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังมาตั้งแต่ปี 2562 สามารถกำจัดต้นมันสำปะหลังเป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังและแมลงหิวชิว ยาสูบพาหะนำโรคในพื้นที่ระบาด 11 จังหวัด รวม 26,109,225 ไร่ และจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งหมด 2,413 ราย

“ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยเกษตรกร และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นอย่างมาก จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งเป็นโครงการที่นอกจากจะดำเนินการกำจัดต้นเป็นโรคแล้วยังสนับสนุนให้เกษตรกรใช้มันสำปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบด่าง พร้อมกำชับให้เร่งขับเคลื่อน รวมถึงการเน้นสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินโครงการให้ทันกับระยะเวลา



ที่กำหนด” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

“วันนี้ (31 มีนาคม 2565) ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอรายงานผลดำเนินการ ดังนี้ 1) การกำจัดต้นมันสำปะหลังเป็นโรคใบด่างในพื้นที่ระบาด 65,440.64 ไร่ พร้อมจ่ายค่าชดเชยการทำลายต้นเป็นโรคให้กับเกษตรกรเจ้าของแปลง จำนวน 5,249 ราย รวมเป็นเงิน 141,351,782.40 บาท 2) การจัดส่งท่อนพันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรคใบด่าง ถึงมือเกษตรกรแล้ว 25,508,961 ลำ ครอบคลุมตามความต้องการของเกษตรกร จึงกล่าวได้ว่า กรมส่งเสริมการเกษตร สามารถดำเนินงานตามโครงการฯ ได้ประสบผลสำเร็จ ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ” นายเข้มแข็ง กล่าว

ผลสำเร็จแห่งการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดขึ้น ส่งผลให้มันสำปะหลัง ที่มีพื้นที่ปลูกรวมทั้งประเทศ 9,439,009 ไร่ ผลผลิตปีละกว่า 28.99 ล้านตัน ยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และประเทศไทย ในฐานะผู้ส่งออกมันสำปะหลังมากเป็นอันดับ 3 ของโลก ถือเป็นอีกหนึ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำงานอย่างทุ่มเทเต็ม 100 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้วิสัยทัศน์การทำงานที่ว่า “เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และรายได้ที่มั่นคง”



หนุนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางตลาด

นางวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า กระทรวงฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร โดยมอบหมายให้สถาบันอาหารดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงจากผลผลิตประมงเพาะเลี้ยงด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดเห็นสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความยั่งยืนในธุรกิจประมง ในปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 3,090,000 ล้านบาท

โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานใน 10 จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี และปทุมธานี ซึ่งเป็น

แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สำคัญของประเทศ โดยในปี 2564 พบว่า ผลผลิตประมงน้ำจืดในพื้นที่ภาคกลางสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการกว่า 7,000 ล้านบาท

การดำเนินงานโครงการช่วงไตรมาสแรกก้าวหน้าไปกว่า 38% มีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 14 กิจการ อาทิ ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลานิล ปลากระพง หอยเชลล์ ปลาดุก ปลาสลิด ปลาช่อน ปลากระดี่ เป็นต้น ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี แนะนำพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์จนได้สูตรและเข้าสู่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ำแปรรูปพร้อมทานออกสู่ตลาด อาทิ ผลิตภัณฑ์ปลาช่อน ปลาสลิดแดดเดียว พัฒนาไปเป็นปลาช่อนแม่ลาเก็บน้อย ผลิตภัณฑ์ปลานิลแดดเดียวพัฒนาไปเป็นน้ำพริกปลาอย่างแห้ง ผลิตภัณฑ์

ปลาเก็บรวมพร้อมทานพัฒนาไปเป็นซูปลักปลาก้อน ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกรอบปรุงรสพัฒนาไปเป็นสแน็คหอยหอยเชลล์ ผลิตภัณฑ์ปลาดุกเส้นทอดพัฒนาไปเป็นปลาดุกหยอง เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้ว ยังช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้เมื่อครบระยะเวลาของโครงการดำเนินโครงการฯ คาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ราว 20 ล้านบาท และคาดหวังว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้นำความรู้และทักษะไปพัฒนาต่อยอดและขยายผลไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สร้างโอกาสทางการตลาดโดยเชื่อมโยงกับลูกค้าออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ในเขตจังหวัดภาคกลางเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

รอบรู้เรื่อง อาหารปลอดภัย

สัตวแพทย์ ย้ำเนื้อไก่ไทยมาตรฐานสูง ปลอดภัย ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล

ประเทศไทยมีการผลิตและส่งออกเนื้อไก่เป็นอันดับที่ 4 ของโลก โดยมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ โดยล่าสุดประเทศซาอุดีอาระเบีย อนุญาตนำเข้าไก่สดแช่เย็น-แช่แข็ง และแปรรูปจากประเทศไทย นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย ซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดที่บริโภคเนื้อไก่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก การได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงตลอดห่วงโซ่การผลิตไก่เนื้อไทยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยอาหาร การตระหนักและยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ จนเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับระดับโลก

อุตสาหกรรมการเลี้ยงและผลิตสัตว์ปีกในประเทศไทยมีมาตรฐาน Good Agriculture Practices (GAP) เป็นแนวทางด้านการปฏิบัติที่ดีทางด้านเกษตรที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ซึ่งเป็นมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมและป้องกันโรค โดยเฉพาะ



โรคใช้หวัดนก โดยมีหลักการทางด้านมาตรฐานระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity System) และมาตรฐานการควบคุมและเฝ้าระวังโรค (Disease Surveillance System) เป็นแนวทางในการเลี้ยงสัตว์ปีก ดังนั้น ระบบคอมพิวเตอร์จึงเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนในการจัดการความเสี่ยงไก่ของไทยให้มีความปลอดภัยสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้

ส่วนข้อสงสัยจากคนบางกลุ่มที่ยังเชื่อว่าการฉีดสารฮอร์โมนเร่งโตในไก่นั้น เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานพอสมควร เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศเพิกถอนทะเบียนยาฮอร์โมนชื่อ Hexoestrol หรือที่เราคุ้นเคยในกลุ่มฮอร์โมนตระกูล estrogen ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ซึ่งหากมีการลักลอบใช้ ถือว่ามีความผิดและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะเดียวกันด้วยความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตไก่ไทย การปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ปีก มีการเลี้ยงในโรงเรือนที่เหมาะสมให้อาหารและน้ำสะอาดเพียงพอ ไม่ทำให้สัตว์รู้สึกเครียด เจ็บป่วย ส่งผลให้ไก่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ตามพันธุกรรม ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สารเร่งการเจริญเติบโต ที่สำคัญ ประเทศผู้นำเข้าไก่เนื้อของไทย ทั้งญี่ปุ่น และ สหภาพยุโรป เข้มงวดกฎเกณฑ์ด้านสุขอนามัยสูงมาก (Sanitary and Phytosanitary : SPS)

นอกจากนี้ ภายใต้กระบวนการเลี้ยงไก่ที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นหลักสวัสดิภาพ ควบคู่กับการกำกับดูแลจากกรมปศุสัตว์ ในกระบวนการผลิตไก่เนื้อยังมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ

ทั้งในส่วนหัว คอ ปีก อวัยวะภายใน เพื่อส่งห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์ตรวจสารพิษ สารตกค้าง ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจำหน่ายไปยังผู้บริโภค โดยมีการควบคุมจากกรมปศุสัตว์ จึงสามารถยืนยันอีกเสียงเพื่อสร้างความมั่นใจผู้บริโภคว่าไก่ที่เลี้ยงในปัจจุบันมีความปลอดภัยทางด้าน



อาหาร และมีคุณภาพสูง ในส่วนของผู้บริโภค ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อจากแหล่งที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ ปรุงสุกก่อนรับประทาน เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อไก่ปลอดภัย ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กยท.ทุ่ม2หมื่นล.ชดเชย'ดอก' ช่วยผู้ประกอบการยางพารา เปิดยื่นขอใช้สิทธิถึง30เมษา

กยท.ทุ่ม 2 หมื่นล้านชดเชย
ดอกเบียผู้ประกอบการยางพารา-
สถาบันเกษตรกรที่ร่วมโครงการ
ตัวอย่าง (อ่านต่อหน้า 7)

ยางพารา

เมื่อวันที่ 1 เมษายน นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ กยท.มีมติเห็นชอบดำเนินโครงการชดเชยดอกเบียให้แก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) ที่รับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยผู้ประกอบการยางที่เข้าร่วมโครงการจะต้องซื้อยางมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาง ซึ่งจะมีการกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน โดย กยท.จะสนับสนุนชดเชยดอกเบียในอัตราตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3% ต่อปี ระยะเวลาโครงการ 1 ปี (ไม่เกินเดือนธันวาคม 2565) วงเงินกู้รวมทั้งโครงการไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนผลผลิต ช่วยลดซับยางพาราออกจากระบบมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผู้ประกอบการ เสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างอุตสาหกรรมยาง พร้อมแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องรับซื้อยางในราคาเฉลี่ยรายเดือนไม่ต่ำกว่าราคาประกาศเฉลี่ยของ กยท.

"การดำเนินโครงการชดเชยดอกเบียให้แก่ผู้ประกอบการยางดังกล่าวไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการยางรายใหญ่ที่สามารถเข้าร่วมโครงการเท่านั้น แต่ กยท.มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการยางรายย่อยโดยเฉพาะสถาบันเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน" นายณกรณ์กล่าว

นายณกรณ์กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมโครงการดังกล่าวสามารถส่งคำขอพร้อมเอกสารมาที่ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ E-mail: raot202@gmail.com หรือสามารถยื่นเอกสารด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2565 โดยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบการ

ยาง (ยางแห้ง) ที่ซื้อยางมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางแห้ง ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางเครป ยางคอมปาวด์ ยางผสม ยางสลิค ไม่ใช่เป็นการดำเนินการรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตค้ายาง ใบอนุญาตตั้งโรงทำยางตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 และมีการรายงานข้อมูลบัญชียางให้กับกรมวิชาการเกษตร

นายณกรณ์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบการโรงงาน (รง. 4) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่แล้วแต่กรณี และเป็นผู้ประกอบการยางซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน และสามารถขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้โดยที่สถาบันการเงินนั้นๆ รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมยาง ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง กยท. โทร 0-2579-1576 ต่อ 303, 313

นายณกรณ์กล่าวว่า นอกจากนี้ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง สหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการขอรับสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวม หรือรับซื้อยางพาราเกษตรกร และจัดหาปัจจัยการผลิต สามารถเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) โดยยื่นเอกสารขอสนับสนุนสินเชื่อผ่าน กยท.เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ก่อนส่งเรื่องต่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พิจารณานอุมัติสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรได้โดยทันที

นายณกรณ์กิตติ ฮารุดีน ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี ตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี จะไปร่วมจัดประกวดผลผลิตยางแผ่นในงาน

มหกรรมยางพารา 64 "นคราแห่งนวัตกรรมยางพารา" ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน ที่ จ.นครศรีธรรมราช ด้วย และเชื่อว่าจะมีประชาชนและเกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องไปร่วมจำนวนมาก

นายณกรณ์กิตติกล่าวอีกว่า สถานการณ์ยางพาราในพื้นที่ภาคใต้เริ่มดีขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ราคาน้ำยางสดในประเทศมีราคาใกล้โลกกรัมละ 70 บาท เป็นผลมาจากความต้องการของโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั่วโลกตาม ขณะนี้ราคาทรงตัวอยู่ที่โลกกรัมละประมาณ 67 บาท และล่าสุดราคายางแผ่นรมควันในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี กิโลกรัมละ 72.95 บาท

"ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้ส่งออกต้องรีบซื้อยางแผ่นรมควันให้ได้ปริมาณตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทำให้ราคาดี ขณะที่ประเทศผู้ผลิตอย่างอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆ ประสบปัญหาโรคใบยางร่วง มีฝนตกหนักทำให้มีปริมาณยางน้อยกว่าปกติ สถานการณ์ยางพาราของไทยในปีนี้มีสัญญาณที่ดี อยากเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางและพี่น้องชาวภาคใต้ไปร่วมชมงานมหกรรมยางพาราครั้งใหญ่ของประเทศวันที่ 8-10 เมษายนนี้ จะได้แนวทางการพัฒนาการปลูกสวนยาง การดูแลสวน และกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ที่สำคัญทำอย่างไรจะทำให้ยางมีราคาดีและเป็นอาชีพที่ยั่งยืน" นายณกรณ์กิตติกล่าว

นายถวิล หวานวงศ์ ตัวแทนชาวสวนยาง อ.นาทวี จ.สงขลา กล่าวว่า ชาวสวนยาง จ.สงขลา ให้ความสนใจอย่างมากกับงานมหกรรมยางพาราครั้งนี้ โดยคาดหวังว่าจะมีนวัตกรรม หรือมีช่องทางเปิดตลาดยางพาราใหม่ๆ หรือแนวทางในการเพิ่มมูลค่าราคายาง โดยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อไปร่วมงาน

"สำหรับราคายางพาราปีนี้นี้อาจอยู่ในเกณฑ์ที่เกษตรกรพอใจมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มองว่าเป็นผลพวงมาจากการประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลชุดนี้ หากรัฐบาลนำยางพารามาใช้ในประเทศเกินกว่าร้อยละ 30 จะทำให้ราคายางพาราปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและเกษตรกรอยู่ได้อย่างแน่นอน" นายถวิลกล่าว

Smart Farmer สดรายจ่าย เพิ่มรายได้เกษตรกรไทยยุคใหม่



งานคนคน คนคนงาน

ความรู้และทักษะที่ดีมีติดตัวไว้จะเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่คนเราสามารถเอาไว้ใช้ทำมาหากิน เลี้ยงชีพตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้หลุดพ้นจากความยากจน โดยเฉพาะการเข้ามาของเทคโนโลยีต่าง ๆ หากมีความรู้เท่าทัน มีทักษะตรงนั้นเพิ่มเติมจะยิ่งช่วยส่งเสริมให้ทำงานนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้กระทั่งงานในภาคเกษตรกรรมเองก็ตาม ปัจจุบันก็ต้องนำความรู้หลักวิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการทำเกษตร ทำให้ได้ผลผลิตที่มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด หรือที่เรียกว่า Smart Farmer

เรื่องนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบการมีอาชีพเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farmer” เพื่อฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ถูกเลิกจ้างว่างงาน และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมจะให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่การจัดทำโรงเรือน การปลูกพืช การจัดทำบัญชี การตลาดออนไลน์ และออนไลน์ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการเกษตร บูรณาการและต่อยอดความรู้ทักษะด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบ การติดตั้งอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์หาข้อสรุป เพื่อออกแบบคำสั่ง

และใช้ในการตัดสินใจตามหลักการและทฤษฎีทางการเกษตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตที่เหมาะสม ลดต้นทุน ลดเวลา สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน

“นางฉัตรกร จันทหาร” หรือ “พี่แดง” ชาวขอนแก่น ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน น้ำ & หลานฟาร์ม หนึ่งในเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าว เล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านั้นเธอมีอาชีพเป็นครู หลังเกษียณอายุตัวเองพอมีความรู้ ก็เริ่มปลูกผักในที่ดินของตัวเอง พอโควิดระบาดหลาย ๆ คนได้รับผลกระทบทำให้ว่างงาน จึงต้องกลับมาดูแลพ่อไร่ว่ากระทรวงแรงงานมีการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จึงรวมกลุ่มกันเข้าฝึกอบรมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

หลังจากนั้นก็ไปทำในที่ดินเกษตรของตัวเอง จากเมื่อก่อนเคยทำการเกษตรมีรายได้หกพัน ปัจจุบันรับรายได้หลักหมื่นถึงสองหมื่นบาท ในส่วนตัวของพี่แดงหลังจากได้รับความรู้ ก็ทำเป็นระบบ ปลูกผัก เก็บไว้ทานเอง แบ่งปันขายให้ชุมชน และยังเปิดเป็นร้านอาหารเล็ก ๆ โดยนำผักในสวนมาเป็นส่วนประกอบหลักในภาพรวมของกลุ่มวิสาหกิจนี้ทำให้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: เสาร์สปอร์ต/-

วันที่: เสาร์ 2 เมษายน 2565

ปีที่: -

ฉบับที่: 26469

หน้า: 15(ล่าง)

Col.Inch: 78.56

Ad Value: 141,408

PRValue (x3): 424,224

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: งานคนคน คนคนงาน: Smart Farmer สดรายจ่าย เพิ่มรายได้เกษตรกรไทยยุคใหม่

ส่วน นางสาวพิมพ์พร หอมสะอาด อายุ 40 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดพิษณุโลก หนึ่งในผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ พิษณุโลก เล่าว่า ก่อนตนจะเข้ารับการฝึกอบรมนั้น เดิมตนประกอบอาชีพเกษตรกรโดยปลูกผักแบบลองผิด



ลองถูก ทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตและรายจ่าย ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตได้อย่างเป็นระบบ แต่เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมแล้วได้รับความรู้ และมีทักษะด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น รู้สึกว่ามาถูกทางแล้วที่จะใช้เทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพของผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด และมั่นใจว่า การใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิดระบบการรดน้ำผัก การเปิด-ปิดหลังคาโรงเรือนเพื่อรับแสงอาทิตย์และป้องกันแมลงวัชพืชต่าง ๆ ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มาก

ทั้งในส่วนของวัสดุอุปกรณ์การเพาะปลูก ต้นทุนในการจ้างแรงงาน เพิ่มความสะดวกสบาย สามารถดูแลฟาร์มผักผ่านหน้าจอมือถือได้ ช่วยประหยัดเวลาทำให้สามารถประกอบอาชีพเสริมอื่น ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มรายได้เนื่องจาก ผักที่ปลูกโดยมีระบบการควบคุมที่แม่นยำนั้นทำให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ ไม่เกิดการเสียหายจากการถูกทำลายโดยวัชพืช จึงทำให้ขายได้ราคาดีกว่าปลูกแบบแปลงเกษตรรูปแบบเก่า ที่ไม่มีการควบคุมและป้องกันที่แม่นยำ ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษเป็นส่วนมาก

จะเห็นได้ว่าจากวิกฤติโควิด-19 ทำให้แรงงานกลับคืนถิ่น กลับมาอยู่กับครอบครัว และสามารถพลิกฟื้นความเป็นอยู่ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อดูแลตนเองและครอบครัว ประกอบอาชีพอยู่ที่บ้าน มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น และในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรกรมีโทรศัพท์มือถือถือกันทุกคน สามารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพได้ เพียงแค่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน ก็จะสามารถเป็น Smart Farmer ได้อย่างจริง ๆ อีกทั้งยังช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งฟาร์มเกษตรสมัยนี้สามารถพัฒนาต่อเติมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มรายได้และมีเงินหมุนเวียนในชุมชนได้อีกทางหนึ่งและจะต่อยอดไปยังภาพรวมของประเทศต่อไป ผู้ที่สนใจต้องการเข้าร่วมโครงการ Smart Farmer สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ โทร. 1506 กด 4.

กรมชลประทานพัฒนาแหล่งน้ำ582โครงการ สนองพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับด้านการพัฒนาแหล่งน้ำของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมนำพระราชดำริมาขับเคลื่อนดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจนถึงปัจจุบันมากถึง 582 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 456 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างอีก 25 โครงการ ที่เหลืออีก 101 โครงการ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขนาดเล็กและขนาดกลางที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญๆ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการแล้ว อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาดสูงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.นาแห้ว จ.เลย เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี 2554 ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านนาปอ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้น้อมนำพระราชดำริมาขับเคลื่อนดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตาดสูง ขึ้นที่บ้านนาปอ หมู่ที่ 4 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกหลายโครงการที่กรมชลประทานดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เช่น อ่างเก็บน้ำน้ำริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน อ่างเก็บน้ำห้วยหยาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร แก้มลิงหนองน้ำพล อ.เมือง จ.ลพบุรี ประตูระบายน้ำคลองตาดู อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ฟายบ้านสันติราษฎร์ อ.ปะเหลียน ฟายละโอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เป็นต้น

6 โลกธุรกิจ



'พามิชย์' สก๊ตสินค้าปรับขึ้น
เรียกผู้ผลิตมาหารือสั่งปิดจำหน่าย

สก๊ตสินค้าปรับขึ้น 'พามิชย์' เรียกผู้ผลิตมาหารือสั่งปิดจำหน่าย

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า สินค้าอุปโภค-บริโภคบางชนิด เช่น ซอสปรุงรส และผงซักฟอก (ผลิตภัณฑ์ซักล้าง) ปรับขึ้นราคา ว่า ขณะนี้กรมฯ ยังไม่ได้มีการอนุญาตให้สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ 18 หมวด ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หมวดยาอาหารสด (ไข่ไก่ เนื้อสัตว์) อาหารกระป๋อง ข้าวสารถุง ซอสปรุงรส น้ำมันพืช น้ำมันถั่ว นมและผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ปุย ยาฆ่าแมลง อาหารสัตว์ เหล็ก ปูนซีเมนต์ กระดาษ ยาเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ บริการผ่านห้างค้าปลีก-ส่ง ปรับขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ดันสั่งปิดจำหน่าย กรมจะเรียกผู้ผลิตสินค้ากลุ่มซอสปรุงรสและผงซักฟอก (ผลิตภัณฑ์ซักล้าง) เพื่อกำชับในเรื่องราคา รวมทั้งจะประชุมร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีก เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้า และให้มีการเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย

สำหรับการปรับขึ้นราคาข้าวหุงต้ม (แอลพีจี) ขนาด 15 กิโลกรัม (กก.) วันแรกเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2565 โดยจะปรับขึ้นเป็น 333 บาท เชื่อว่าจะมีผลต่อต้นทุนในการประกอบอาหารเพียงเล็กน้อย เนื่องจากข้าวหุงต้ม 1 ถัง ใช้ทำอาหารได้ 200-300 จาน การปรับขึ้นราคาข้าวหุงต้ม จึงไม่ควรเป็นเหตุผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารปรับขึ้นราคา โดยกรมจะ

ติดตามสถานการณ์ราคาอาหารอย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ติดป้ายแสดงราคาจะมีโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีที่มีการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าเกินแพงเกินสมควร กักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการค้าในโครงการ "Mobile พามิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน" ว่า กรมได้เดินหน้าจัดทำโครงการ "Mobile พามิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน" ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย.2565 เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพให้แก่ประชาชนในราคาประหยัด กว่า 47 รายการ เช่น ซอสปรุงรส ครีมหอยน้ำ สนุ่ แซลมอน น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม ยาสีฟัน หน้ากากอนามัย เป็นต้น โดยลดราคาสูงสุด 60% มีสินค้าไฮไลท์ 3 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ เบอร์ M ราคาแผงละ 105 บาท น้ำตาลราคากิโลกรัมละ 20 บาท และข้าวหอมมะลิ (ถุงละ 5 กก.) ราคาถุงละ 120 บาท และยังมีกรจำหน่าย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: เสาร์ 2 เมษายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 14947

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 48.89

Ad Value: 78,224

PRValue (x3): 234,672

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สกัลดลินค้าปรับขึ้น'พาณิชย์'เรียกผู้ผลิตมาหาหรือสัปดาห์หน้า

ผลไม้ช่วยกระจายผลผลิตจากเกษตรกร
ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะช่วยยกระดับ
ราคาและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีก
ทางหนึ่งด้วย

โดยโครงการดังกล่าว จะดำเนินการ
ผ่านช่องทางรถโมบาย 25 คัน และจุด
จำหน่าย 50 จุด ในแหล่งชุมชน การเคหะ
และสำนักงานเขตทั่วกรุงเทพมหานคร
โดยประชาชนที่สนใจซื้อสินค้า สามารถ
ติดตามสถานที่จำหน่ายสินค้าแบบเรียลไทม์
ได้ที่ LINE @mobilepanich รวมถึง
เว็บไซต์ <https://mobilepanich.com>
ซึ่งที่ผ่านมา กรมได้ดำเนินโครงการเพื่อลด
ภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน รวมกว่า
2,000 จุดทั่วประเทศ สามารถลดภาระ
ค่าครองชีพได้กว่า 124 ล้านบาท

พาเหรดขึ้น แก๊ส-หมู-ไก่เย็น'กาแฟ'

โอดต้นทุนวัตถุดิบพรวด พณ.ยกเว้นคุม 18 สินค้า เบรก'ขอส-ผงซักฟอก'ขยับ

สินค้าพาเหรดแพง
เนื้อหมูขึ้นอีกก.ก.ละ 10
บาท ไก่ขยับ 3 บาทต่อ
ก.ก. สมาคมผู้เลี้ยงสุกร
โอดต้นทุน □ อ่าหน้า 12

● พาเหรดขึ้น □ ต่อจากหน้า 1

พุ่งจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทั้งเทศกาลสงกรานต์มีกิจกรรมบริโภคเพิ่มขึ้น ส่งผลทุกภาคหมูและก.ก.ละ 200 บาทแล้ว กรมการค้าภายในเรียกถก 4 ฝ่ายแก้วิกฤติอาหารสัตว์พุ่งกระทรวงพลังงานปรับขึ้นราคาแก๊สสูงดื่มแบบขั้นบันได 3 เดือน เดือนละ 1 บาทต่อก.ก. ส่งผลเดือนนี้แอลพีจีถึง 15 ก.ก.จาก 333 บาท เป็น 348 บาท พาณิชย์อนุมัติไก่สดขึ้นก.ก. 3 บาท กาแฟขูดขยับ 10% แต่ไม่อนุมัติให้ขอสปรุงรสกับผงซักฟอกขึ้นราคา สัปดาห์หน้า

เรียกผู้ประกอบการ
เมื่อวันที่ 1 เม.ย. รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน แจ้งว่า ตลอดเดือนเม.ย.-มิ.ย.นี้กระทรวงพลังงานได้ปรับขึ้นราคาแก๊สสูงดื่ม (แอลพีจี) ขึ้นเดือนละ 1 บาทต่อกิโลกรัม (ก.ก.) ส่งผลให้เดือนเม.ย.ขยับจากราคา 318 บาทต่อถัง 15 ก.ก. อยู่ที่ราคา 333 บาท เดือนพ.ค. อยู่ที่ 348 บาท และเดือนมิ.ย. อยู่ที่ 363 บาท อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นตามขั้นบันไดดังกล่าวยังไม่สะท้อนต้นทุนแท้จริง ซึ่งสูงกว่า 450 บาทต่อถัง 15 ก.ก. ดังนั้นกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จะยังคงรับภาระดูแลส่วนต่างต่อไป จากปัจจุบันกองทุนน้ำมันฯ บัญชีแอลพีจี ติดลบแล้ว 29,368 ล้านบาท
รายงานข่าวระบุว่า ส่วนผู้มีรายได้น้อยที่อธิบดีสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงพลังงานยังคงดูแล โดยประสานของบกลางเพิ่มวงเงินช่วยเหลือในบัตรอีก 55 บาทต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อ 3 เดือน จาก 45 บาทต่อ 3 เดือน โดยช่วยเหลือ 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.) ใช้งบกลางรวม 200 ล้านบาท ขณะที่ผู้ค้าหาบเร่

แผงลอยที่อธิบดีสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 5,500 คน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังเข้าช่วยเหลือมอบส่วนลดซื้อแก๊สสูงดื่มเดือนละ 100 บาท เป็นเวลา 3 เดือนดังกล่าว โดยใช้งบช่วยเหลือ 1.65 ล้านบาท
รายงานข่าวจากกรมการค้าภายใน (ก.น.) แจ้งถึงสถิติราคาจำหน่ายปลีก ไก่เนื้อ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 เมื่อเทียบกับช่วง เดือนม.ค. พบว่า ราคาไก่สดทั้งตัว รวมเครื่องใน ปรับราคาเพิ่มขึ้น 5 บาทต่อก.ก. เป็น 65-70 บาทต่อก.ก., ไก่สดชำแหละเนื้อออกส้วน และสันใน ปรับเพิ่มขึ้น 10 บาทต่อก.ก. เป็น 85-90 บาทต่อก.ก. และไก่สดชำแหละน่องสะโพก ปรับเพิ่มขึ้น 5-10 บาทต่อก.ก. เป็น 70-80 บาทต่อก.ก.
นายสมบูรณ์ วัชรพงษ์พันธ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา คน. ได้อนุมัติให้ปรับขึ้นราคาไก่เนื้อเป็นหน้าฟาร์มแล้ว 3 บาทต่อก.ก. หลังจากทางสมาคมทำเรื่องขอปรับขึ้นไป คือปรับจาก 40 บาทต่อก.ก. เป็น 43 บาทต่อก.ก. เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะต้นทุน ซึ่งจะทำให้ราคาจำหน่ายปลีกไก่สดทั้งตัวปรับราคาขึ้นเป็น 70 บาทต่อก.ก. หลังปรับราคาครั้งนี้ราคาจะอีกนานกว่าจะขึ้นราคาอีกรอบ
นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า ผู้ผลิตกาแฟแบรนด์นำตลาด ได้แจ้งขอปรับขึ้นราคาจำหน่ายปลีกกาแฟขบ รรจขวด คาดว่าจะปรับขึ้นไม่เกิน 10% มีผลวันที่ 1 เม.ย. ส่วนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 2 เมษายน 2565

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11448

หน้า: 1(บนขวา), 12

Col.Inch: 113.86 Ad Value: 187,869

PRValue (x3): 563,607

คลิป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: พาเหรดขึ้น แก๊ส-หมู-ไก่ชน'กาแพ'

คาดว่าผู้ผลิตจะขอปรับขึ้นราคาจำหน่ายปลีกแน่นอนเร็วๆ นี้ จากที่ก่อนหน้านี้ปรับขึ้นราคาขายส่งไปแล้ว 25 สตางค์ต่อชอง เนื่องจากต้นทุนข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำเส้นขนมปังปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก จากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน รวมทั้งผู้ผลิตไม่ได้มีการปรับขึ้นราคามาเป็นระยะเวลาอันนานแล้ว

รายงานข่าวจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ แจ้งสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มวันที่ 1 เม.ย.ว่า สมาคมได้ปรับขึ้นราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มทุกภาค โดยภาคตะวันตกปรับขึ้น 4 บาทต่อค.ก. เป็น 92 บาทต่อค.ก. ทำให้ราคาขายส่งห้างสรรพสินค้า ปรับเพิ่มขึ้น 7 บาทต่อค.ก. เป็น 147 บาทต่อค.ก. ส่วนราคาขายปลีกทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น 8 บาทต่อค.ก. เป็น 182-184 บาทต่อค.ก.

ภาคตะวันออก ปรับขึ้น 4 บาทต่อค.ก. เป็น 94 บาท ขายส่งห้างสรรพสินค้า ปรับเพิ่มขึ้น 6 บาทต่อค.ก. เป็น 150 บาท ส่วนราคาขายปลีกทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น 8 บาทต่อค.ก. เช่นกัน เป็น 186-188 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับขึ้น 2 บาทต่อค.ก. เป็น 92 บาท ราคาขายส่งห้างสรรพสินค้า ปรับเพิ่มขึ้น 3 บาท เป็น 147 บาท/ค.ก. ส่วนราคาขายปลีกทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น 4 บาท/ค.ก. เป็น 182-184 บาท ภาคเหนือ ปรับขึ้น 5 บาทต่อค.ก. ปรับเป็น 96 บาท ราคาขายส่งห้างสรรพสินค้า ปรับเพิ่มขึ้น 8 บาทต่อค.ก. เป็น 153 บาท ส่วนราคาขายปลีกทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น 10 บาทต่อค.ก. เป็น 190-192 บาท

และภาคใต้ ปรับขึ้น 2 บาทต่อค.ก. เป็น 92 บาท ราคาขายส่งห้างสรรพสินค้า ปรับเพิ่มขึ้น 3 บาทต่อค.ก. เป็น 147 บาท และราคาขายปลีกทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น 4 บาท/ค.ก. เป็น 182-184 บาท

รายงานข่าวจากสมาคมแจ้งว่า ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องทยอยขยับราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มตามต้นทุนการเลี้ยงที่ยังสูงกว่าราคาจำหน่าย โดยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทยที่เป็นเทศกาลท่องเที่ยวจะสร้างปัจจัยบวกให้ความต้องการบริโภคมากขึ้น ขณะที่ด้านต้นทุนอาหารสัตว์ที่รอการตัดสินใจของภาครัฐที่แทบไม่มีทางเลือก เหลือเพียงการลดข้อจำกัดในการนำเข้าข้าวโพดตามกรอบขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ควรนำเข้าจาก

ประเทศผู้ผลิตใหญ่อย่าง สหรัฐอเมริกา บราซิล หรืออาร์เจนตินา ได้อย่างเสรี หรือกำหนดปริมาณก็ตามจะทำให้มีทางเลือกเพิ่มในการจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่เพียงพออีกความต้องการ

วันเดียวกัน ภายหลังจากหารือเพื่อแก้ไขปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาแพงร่วมกัน 4 ฝ่ายคือ ภาครัฐ อาทิ กรมการค้าภายใน ภาคเกษตรกร ภาคปศุสัตว์ และผู้ประกอบการวัตถุดิบอาหารสัตว์ นายรังษิ ไร่สอด นายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติให้ยกเว้นมาตรการ 3 : 1 ชั่วคราว เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ 1 เม.ย.-30 ก.ค. โดยจะเปิดให้มีการนำเข้าข้าวสาลี บาร์เลย์ และข้าวโพด จากต่างประเทศได้ในปริมาณรวมไม่เกิน 1.5 ล้านตัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ โดยขณะนั้นภาคปศุสัตว์มีสต็อกอาหารสัตว์เหลือ 1.4 ล้านตันพอใช้ในช่วง 2 เดือนต่อจากนี้ โดยกรมการค้าภายในมีเงื่อนไขว่าหลังจากเปิดให้มีการนำเข้าแล้วต้องไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดภายในตลาด ผู้ผลิตอาหารสัตว์ เนื้อไก่ เนื้อหมู และไข่ไก่ห้ามปรับขึ้นราคา ทั้งนี้ เพื่อดูแลผู้บริโภค ซึ่งหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนปรับขึ้นราคา ทางกรมการค้าภายในจะยกเลิกการนำเข้าทันที นอกจากนี้ยังตั้งคณะทำงานร่วม 4 ฝ่ายขึ้นมาทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบการนำเข้าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรภายในประเทศด้วย โดยจะมีการประชุมติดตามปัญหาทุก 2 สัปดาห์

ด้านร้อยตรีจักร ขอดมณี รองอธิบดีคน.เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวว่าสินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิด เช่น ซอสปรุงรส และผงซักฟอก (ผลิตภัณฑ์ซักล้าง) ปรับขึ้นราคา คนได้ติดตามสถานการณ์ราคาและต้นทุนของสินค้าอุปโภคบริโภคมาโดยตลอด โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ 18 หมวด ได้แก่ ขนมปังสำเร็จรูป หมวคอาหารสด (ไข่ไก่ เนื้อสัตว์) อาหารกระป๋อง ข้าวสาร ผง ซอสปรุงรส น้ำมันพืช น้ำมันถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ปูน ยาม่าแมลง อาหารสัตว์ เหล็ก ปูนซีเมนต์ กระดาษ ยานยนต์และบริการทางการแพทย์ และบริการผ่านห้างค้าปลีก-ส่ง โดยยังไม่ได้อนุญาตให้ปรับขึ้นราคา

“ต้นสำปดาห์หน้า กรมการค้าภายในจะเรียกผู้ผลิตสินค้ากลุ่มซอสปรุงรสและผง

ซักฟอก เพื่อกำชับในเรื่องราคา รวมทั้งจะประชุมร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีก เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้า และให้มีการเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย” ร้อยตรีจักรกล่าว

สำหรับการปรับขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม (แอลพีจี) ขนาด 15 ก.ก. ในเดือนเม.ย. โดยจะปรับขึ้นเป็น 333 บาท เชื่อว่าจะมีผลต่อต้นทุนในการประกอบอาหารเพียงเล็กน้อย เนื่องจากแก๊สหุงต้ม 1 ถัง ใช้ทำอาหารได้ 200-300 จาน ดังนั้น การปรับขึ้นราคาแก๊สหุงต้มจึงไม่ควรเป็นเหตุผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารปรับขึ้นราคา

อย่างไรก็ตาม กรมจะติดตามสถานการณ์ราคาอาหารอย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ติดป้ายแสดงราคาจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีที่มีการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าเกินแพงเกินสมควร กักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่าย มีโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม แจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

ขณะที่นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีคน.กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ “Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. โดยมีสินค้ากว่า 47 รายการ เช่น ซอสปรุงรส ครัวมอญน้ำ สบู่ แชมพู น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม ยาสีฟัน และหน้ากากอนามัย โดยลดราคาสูงสุด 60% ซึ่งมีสินค้าไฮไลท์ 3 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ เบอร์ M ราคาแผงละ 105 บาท น้ำตาล ราคาถลึงกรัมละ 20 บาท และข้าวหอมมะลิ (ถุงละ 5 ก.ก.) ราคาถุงละ 120 บาท

โครงการดังกล่าวจะดำเนินการผ่านช่องทางรถโมบาย 25 คัน และจุดจำหน่าย 50 จุด ในแหล่งชุมชน การเคหะฯ และสำนักงานเขตทั่วกรุงเทพมหานคร โดยประชาชน ที่สนใจซื้อสินค้า ติดตามสถานที่จำหน่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ได้ที่ LINE @mobilepanich รวมถึงเว็บไซต์ <https://mobilepanich.com/>

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 2 เมษายน 2565

ปีที่: 31 ฉบับที่: 11448

Col.Inch: 113.86 Ad Value: 187,869

หัวข้อข่าว: พาเหรดขึ้น แก๊ส-หมู-ไก่ยืน'กาแพ'

หน้า: 1(บนขวา), 12

PRValue (x3): 563,607

คลิป: สีสี่

ด้านพีทีที สเตชั่น และบางจาก ปรับลด
ราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซ
ฮอล์ทุกชนิดลง 50 สตางค์ต่อลิตร ส่งผลให้
เบนซินอยู่ที่ 46.36 บาท แก๊สโซฮอล์ 95
อยู่ที่ 38.95 บาท อี20 อยู่ที่ 37.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 38.68 บาท อี85 อยู่ที่
31.14 บาท มีผลวันที่ 2 เม.ย. เวลา 05.00 น.
ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดยังราคาต่อลิตรคงเดิม

แปรรูปมะม่วงตากเกรด

พิจิตร - นายวัฒนศักดิ์ เลือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตำบลวังทับไทร อำเภอสาทเหล็ก และบ้านวังคล้าย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบกว่า 2 หมื่นไร่ ว่ากรมการค้าภายในเร่งรับซื้อมะม่วงฟ้าลั่น เพื่อกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตตั้งแต่ต้นฤดูการผลิต รับซื้อราคา 10 บาท ตกเกรดรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 5 บาท ช่วงปลายฤดูการผลิตของมะม่วงฟ้าลั่น ผลผลิตในช่วงนี้มีแก่จัด เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทำให้ออกมาสู่ตลาดมาก โดยเฉพาะผลผลิตตกเกรดที่ไม่มีตลาดรองรับ ร่วมกับพันธมิตรสถานีบริการน้ำมัน PT รับซื้อผลผลิตตกเกรดเพื่อแปรรูปเป็นของสมนาคุณให้แก่ผู้ใช้บริการในปีน้ำมัน รวม 300 ตัน รับซื้อในราคา 5 บาท

ด้านนายสาธิต บุญชิง นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย เผยว่าปีนี้ผลผลิตมาก พ่อค้าจะรับซื้อแบบเหมารวม ลักแยกผลที่ใหญ่มีคุณภาพไปจำหน่ายได้ ส่วนที่ผลมีตำหนิ ไม่ได้ขนาดจะคืนให้เกษตรกร แต่เกษตรกรก็ไม่วู้อจะนำไปทำไม จะส่งขายก็ไม่มีพ่อค้ารับซื้อ ทำให้ต้องนำผลผลิตไปเททิ้ง